



ที่ สท ๐๐๐๙/ว ๓๙/๓๐

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสิงห์บุรี-บางพาน สท ๑๖๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  
สงเคราะห์เกษตรกร

เรียน

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แต่เป็นองค์กรเกษตรกรประเภทที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเสนอขอรับการจัดสรรกองทุนสงเคราะห์ฯ ดังกล่าวข้างต้น กรณีเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติและพร้อมในการดำเนินการจากหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล (สำนักงานเกษตรอำเภอ นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน) และต้องได้รับการประเมินโครงการเบื้องต้น (ด้านพืช : เกษตรอำเภอ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด แต่จากการประสานงานพบว่าเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ยังไม่ทราบแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้องค์กรเกษตรกรไม่สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้

จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอความร่วมมือให้อำเภอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑) มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขององค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลน้อยกว่า ๒ ปี

๒) ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓) แบบคำร้ององค์กรเกษตรกร เพื่อเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สำหรับองค์กรเกษตรกรที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

๔) แบบประเมินเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเกษตรกรอำเภอดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล บาลวัฒน์)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี : ภาควิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๖๕๑ ๐๕๓๒

e-mail : singburi@doae.go.th

